

นายกลงพื้นที่เปิดมอเตอร์เวย์ ช่วงปากช่อง-สี่คิ้วรับหยุดสงกรานต์

นายสรวิช พิเศษวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สี่คิ้ว ระยะทาง 36 กม. ว่าในวันที่ 7 เมษายนนี้ เวลา 16.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเป็น ประธานพิธีเปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางปะอิน-นครราชสีมา (ตอน อำเภอปากช่อง-อำเภอสี่คิ้ว) เป็นการชั่วคราวเพื่อรองรับ การเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 หลังจากที่ทำพิธีเปิดแล้วหากประเมินถึงความพร้อมก็อาจจะมีการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ มอเตอร์เวย์สายดังกล่าวได้ โดย ทล. พร้อม เปิดให้บริการทันที เนื่องจากได้เตรียมการมา ระยะเวลาหนึ่งแล้วเนื่องจากเดิมที่จะเปิดในวันที่ 9-13 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 7-13 เมษายนนี้แทน โดยในพื้นที่มีความพร้อม 100% ที่จะ เปิดให้บริการช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ 10 วัน คาดว่า จะมีรถเข้า-ออกกรุงเทพฯวันละ 500,000 คัน รวมตลอดเทศกาลประมาณ 5 ล้านคัน การเปิด บริการมอเตอร์เวย์ชั่วคราวจะช่วยแบ่งเบาปริมาณ การจราจรบนถนนมิตรภาพได้วันละไม่ต่ำกว่า 40,000-500,000 คัน และได้จัดเจ้าหน้าที่ จาก 4 ภาคส่วน ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจร อาสาสมัคร และ ชุดกู้ภัยเตรียมกำลังไม่ต่ำกว่า 300 คน บริการ ตลอด 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เดินทาง และคอยช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินหรือ อุบัติเหตุต่างๆ

ส่วนของการจัดจราจรนั้นเบื้องต้นกำหนดไว้ว่าจะเปิดให้บริการวันที่ 9-19 เมษายน 2564 จะเป็นรูปแบบจัดเดินรถทางเดียวแบ่งเป็นขาออก กรุงเทพฯ วันที่ 9-13 เมษายน 2564 จากถนน

มิตรภาพเข้าสู่มอเตอร์เวย์ โดยรถวิ่งตามถนน มิตรภาพ ก่อนขึ้นสะพานบริเวณศูนย์พักพิงสุนัข จรจัดฯ ประมาณ กม.ที่ 65 ถนนมิตรภาพ พื้นที่ บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง ให้ชิดซ้าย ไปตามเส้นทางกลับรถได้สะพาน มอเตอร์เวย์ จากนั้นออกจากมอเตอร์เวย์ ที่ช่วง ต่างระดับสี่คิ้ว โดยถ้าไป จ.ชัยภูมิ ขับตรงไปอีก 600 เมตร ชิดขวาเพื่อกลับรถ ที่ กม.4+800 ทางหลวงหมายเลข 201 เพื่อไป จ.ชัยภูมิ ขณะเดียวกันสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 24 เดินทางไป จ.นครราชสีมา และบุรีรัมย์ได้ ส่วนขาเข้า กทม. วันที่ 14-19 เมษายน ให้ข้ามมอเตอร์เวย์ ที่ต่างระดับสี่คิ้ว และมาลงบริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ บ.หนองไผ่ล้อม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง เพื่อ เข้าสู่ถนนมิตรภาพ ที่ กม.65 ต่อไป

อย่างไรก็ตามยังเป็นห่วงเรื่องการใช้ความเร็ว เพราะมอเตอร์เวย์นี้เป็นเส้นทางที่มีสภาพดีมาก เป็นถนนใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ดังนั้นการขับขี่ ต้องระวัง ต้องใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด โดยติดตั้งป้ายไว้ที่ 80 กม./ชม. แต่ช่วงเทศกาล รถมีจำนวนหนาแน่น โดยเฉพาะช่วงลำตะคอง- สี่คิ้ว จะใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 20-30 กม./ชม. เท่านั้น แต่ถ้าใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์แล้วอาจจะใช้ ความเร็วได้แก่ 50-60 กม./ชม. และช่วงที่รถวิ่งน้อย อย่าใช้ความเร็วสูง หลังการเปิดให้บริการแล้ว จะประเมินผล อีกครั้ง หากได้รับผลการตอบรับดี และมีความสะดวก ปลอดภัย จะพิจารณาเปิดให้ทดลองให้ใช้ต่อไป ในช่วงวันหยุดยาว อาทิ ช่วงวันเข้าพรรษาในปลาย เดือนกรกฎาคมนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เดินทางให้กับประชาชนต่อไป